



ที่ กพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕๓

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร - สุขชัย กพ ๖๒๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๑๕๘๔
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัยได้แจ้งผลการวินิจฉัย
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยราชการ
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่มีกรณีร้องเรียนดังกล่าวนั้นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กำหนดหลักเกณฑ์ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการเป็นการทั่วไป ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะสำหรับ
กิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร ทำให้การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะดังกล่าว
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเสนอแนะให้ราชการส่วนท้องถิ่นสำรวจในพื้นที่ว่ามีกิจการประเภทใดบ้างที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ แล้วจึงออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างเช่นกรณี
ร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจนตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกร ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

จังหวัดจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินฯ
และดำเนินการสำรวจในพื้นที่ว่ามีกิจการประเภทใดบ้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วจึงออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกิจการในเขตพื้นที่ของตน
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกิจการที่มีคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ให้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมากำหนดไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อควบคุมกิจการนั้น
เป็นการเฉพาะ เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ แก้วแดง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๔๕ ต่อ ๑๓